
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจำปี ๒๕67 
เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕67 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก 
***************************** 

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น.                          

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายธีระ                      ใจรักษ์ ประธานสภาฯ ธีระ       ใจรักษ์  

2. นายพิมล ทอ        วงศ์ปาน รองประธานสภาฯ พิมล      วงศ์ปาน  

3. นายอมรเทพ                 อินทร์เนื่อง เลขาสภาฯ อมรเทพ  อินทร์เนื่อง  

4. นายครรชิต ทอ        เชาวพงศ์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 ครรชิต   เชาวพงศ์  

5. นายณัฐวุฒิ       โภชนา ส.อบต. หมู่ที่ 9  ณัฐวุฒิ    โภชนา  

6. นายสุธรรม             แก้วมณี ส.อบต.หมู่ที่ 11 สุธรรม  แก้วมณี  

7. นายอัครเดช       นาคมณี ส.อบต. หมู่ที่ 12 อัครเดช   นาคมณี  

8. นายสมบัติ       สรษณะ ส.อบต. หมู่ที่ 13 สมบัติ     สรษณะ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายอรุณ  บัวแก้ว ส.อบต.หมู่ที่1 ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญธรรม       นิยกิจ นายก  บุญธรรม  นิยกิจ 

 

2. นายสุนทร       สอาดฤทธิ์ รองนายก สุนทร   สอาดฤทธิ์  

3. นายอภิสิทธิ์          บุญพร่อง รองนายก อภิสิทธิ์  บุญพร่อง  

4. นายทรงเกียรติ         สุริวงค ์ เลขานายก  ทรงเกียรติ สุริวงค์  

5. นายณฐพล   ทองม ี รองปลัด  ณฐพล   ทองมี  

6. นายนันทวุฒิ   โอชารส ผอ.กองช่าง นันทวุฒิ  โอชารส  

7. นางอาจินต์   สกุลรัตน์ ผอ.กองคลัง อาจินต์   สกุลรัตน์  

8. นางวิภารัตน์   อักษรพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด วิภารัตน์  อักษรพิทักษ์  
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เริ่มประชุม ๑4.0๐ น. 
เลขานุการให้สัญญาณแก่สมาชิกสภาเข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวาย
ความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

นายธีระ  ใจรักษ์  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี  
ประธานสภาฯ              พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายธีระ  ใจรักษ์   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่   
ประธานสภาฯ            28  มิถุนายน  ๒๕67  เชิญเลขาสภาฯ 
นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง อ่านรายงานการประชุมและให้สมาชิกฯตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
เลขานุการสภาฯ ประชุม 
นายธีระ  ใจรักษ์  มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่(ไม่มี)ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ               
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี 

2567  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  ๒๕67   

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ญั ตติ  เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ.2568 วาระท่ี 1 (วาระรับหลักการ) 
นายธีระ  ใจรักษ์ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ได้เสนอญัตติ เรื่องการพิจารณาร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก แถลง
หลักการและเหตุผล รวมทั้งรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต.ดอนสักได้พิจารณา ดัง
รายละเอียดที่มอบให้แก่ทุกท่านแล้วขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 

นายบุญธรรม  นิยกิจ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 
นายก อบต.ดอนสัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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หลักการ 

   เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568  

เหตุผล 
เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา87 บัญญัติให้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 46 ข้อบัญญัติให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมี
อำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 46,000,000.- บาท แยกรายละ เอี ย ด ต าม
แผนงานได้ดังนี้ 

 ด้านงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม 14,263,060.- บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม     260,000.- บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  6,111,760.- บาท 
- แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม       240,000.- บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม  1,242,000.- บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม        40,000.- บาท 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม 500,000.- บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม  8,361,380.- บาท 
- แผนงานการเกษตร   ยอดรวม        20,000.- บาท 

ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
- แผนงานงบกลาง   ยอดรวม 14,961,800.- บาท 

งบประมาณทั้งสิ้น   46,000,000.- บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
นายธีระ  ใจรักษ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
ประธานสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ข้อ ๔๗ วรรคแรก กำหนดว่า “ในการพิจารณา

ญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ดังนั้น จึงขอถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก 
ว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญสมาชิกอภิปราย 

นายพิมล  วงศ์ปาน อยากจะสอบถามว่าโครงการทัศนศึกษาดูงานซึ่งได้บรรจุในข้อบัญญัติทุกปีแต่ทำไมปีนี้ 
ส.อบต.หมู่ที่2 ถึงไม่มีเพราะว่าได้ไปดูการทำงานของที่อ่ืนแล้วนำมาบริหารจัดการในตำบลของตนเอง

ให้เกิดประโยชน์และอีกเรื่องคือเงินอุดหนุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งในทุกปีได้ตั้งอุดหนุนไว้ 
  



-4- 
 แต่ปีนี้ไม่มีซึ่งกองทุนนี้มีประโยชน์และเข้าถึงชาวบ้านอย่างแท้จริงเช่นค่าชดเชยการเข้า

รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นต้น 
นายสุนทร  สอาดฤทธิ์ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีอย่างจำกัดเนื่องจากมี 
รองนายกฯ ค่าชำระหนี้เงินกู้เพ่ือก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 2 ล้านบาทประกอบกับโครงการ

ศึกษาดูงานได้มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาว่าถ้าไม่มีความ
จำเป็นก็ไม่ควรที่จะตั้งไว้ในข้อบัญญัติแต่เราก็มีโครงการพัฒนาศักยภาพที่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จำนวน 1 แสนบาทและโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 2 
หมื่นบาทที่จะสามารถพัฒนาความรู้ให้กับทุกคนได้ 

นายธีระ  ใจรักษ์ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่(ไม่มี)ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ ตำบลดอนสัก ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖8  หรือไม่ ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุม มีมติรับหลักการ จำนวน 7 เสียง ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

5.2 เรื่องการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 

นายธีระ  ใจรักษ์  เนื่องจากร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณจึงไม่สามารถพิจารณา 
ประธานสภาฯ  สามวาระรวดเดียวได้  ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจง 
นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง ในการพิจารณาในวาระที่  2   ขอให้ที่ประชุมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
เลขานุการสภาฯ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ  มีมติรับหลักการ  ขั้นตอนการแปรญัตติจะต้องมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ  103,105  
และ  107  สรุปความได้ว่าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วยสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  จำนวนไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  ขอให้สมาชิกสภาฯ  หรือ
ผู้บริหาร เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ในกรณีที่
สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง   

นายธีระ  ใจรักษ์ ดังนั้น จึงขอสอบถามที่ประชุมสภา อบต.  ว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 
ประธานสภาฯ เท่าไรผู้รับรองห้ามซ้ำกัน  ผู้เสนอและผู้รับรองให้เป็นคนละคนกัน 

 

นายพิมล  วงศ์ปาน ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน 
ส.อบต.หมู่ที2่ 
นายธีระ  ใจรักษ์  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 คน 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรอง 2 คนคือ 
   1. นายครรชิต เชาวพงศ์      ส.อบต.หมู่ที่ 4   

2. นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง    ส.อบต.หมู่ที่ 10     
นายธีระ  ใจรักษ์  มีผู้ใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนอ่ืนๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ
ประธานสภาฯ  เป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนสาม
   คน ขอเชิญยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายธีระ  ใจรักษ์  ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ดอนสัก มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปร
ประธานสภาฯ  ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 จำนวน 3 คน และมีมติเห็นชอบ 7 
   เสียง ไม่เห็นชอบ  – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
นายธีระ  ใจรักษ์         คณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  3  ท่าน  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ให้สภา  อบต.  เลือกทีละคน  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการ

แปรญัตติคนที่  1   
นายครรชิต  เชาวพงศ์ ผมขอเสนอชื่อนายณัฐวุฒิ  โภชนา สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    
ส.อบต.หมู่ที่ 4  คนที่ 1  
   ผู้รับรอง 2 คนได้แก่ 
   1. นายพิมล  วงศ์ปาน      สมาชิกสภาฯหมู่ที่  2 
   2. นายอัครเดช  นาคมณี   สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12  
นายธีระ  ใจรักษ์  ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 1 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้  
ประธานสภาฯ  นายณัฐวุฒิ  โภชนา ส.อบต.หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1   
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายธีระ  ใจรักษ์  ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ดอนสัก มีมติเห็นชอบให้นายณัฐวุฒิ  โภชนา 
ประธานสภาฯ  ส.อบต.หมู่ที่9 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1  และมีมติเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ   
                               – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายธีระ  ใจรักษ์  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  
ประธานสภาฯ 
นายณัฐวุฒิ โภชนา ผมขอเสนอนายครรชิต  เชาวพงศ์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคน 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ที่ 2  
 ผู้รับรองได้แก่ 
 1. นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 

2. นายสมบัติ  สรษณะ    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
นายธีระ  ใจรักษ์  ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้  
ประธานสภาฯ  นายครรชิต  เชาวพงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2   
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายธีระ  ใจรักษ์  ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ดอนสัก มีมติเห็นชอบให้นายครรชิต  เชาวพงศ์
ประธานสภาฯ  ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  และมีมติเห็นชอบ 7 เสียง  

ไม่เห็นชอบ  – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายธีระ  ใจรักษ์  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
ประธานสภาฯ 
นายสมบัติ  สรษณะ  ผมขอเสนอ นายอัครเดช  นาคมณี สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12 เป็นคณะกรรมการแปร 
ส.อบต.หมู่ที่ 13 ญัตติคน ที่ 3  
 ผู้รับรองได้แก่ 
 1. นายครรชิต  เชาวพงศ์        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
 2. นายณัฐวุฒิ  โภชณา        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
นายธีระ  ใจรักษ์  ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 3 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้  
ประธานสภาฯ  นายอัครเดช  นาคมณี สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3   
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 



-6- 
นายธีระ  ใจรักษ์  ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ดอนสัก มีมติเห็นชอบให้นายอัครเดช  นาคมณี 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  และมีมติเห็นชอบ 7 เสียง ไม่ 
                               เห็นชอบ  – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายธีระ  ใจรักษ์ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ 2568 ประกอบไปด้วย 

1. นายณัฐวุฒิ  โภชณา  ส.อบต.หมู่ที่ 9   เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1  
2. นายครรชิต  เชาวพงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 4   เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
3. นายอัครเดช  นาคมณี  ส.อบต.หมู่ที่ 12  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  

นายธีระ  ใจรักษ์ เมื่อได้กรรมการแปรญัตติครบ 3 คนแล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่เลขานุการสภาฯที่จะต้อง 
ประธานสภาฯ เรียกกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 คนมาประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองเพ่ือเป็นประธาน

กรรมการ และเลขานุการตามลำดับต่อไป  ผมขอพักการประชุม 10 นาทีเพ่ือให้
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมต่อไป 

  -พัก 10 นาที- 
นายธีระ  ใจรักษ์ ครบ 10 นาทีแล้ว ขอประชุมต่อ เชิญเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ 
นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง ผลการคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ รายจ่าย ประจำปี 2568 อบต.ดอนสัก มีดังต่อไปนี้ 

1. นายณัฐวุฒิ  โภชณา  ส.อบต.หมู่ที่   9   เป็นประธานกรรมการ 
2. นายครรชิต  เชาวพงศ์ ส.อบต.หมู่ที่   4   เป็นกรรมการ 
3. นายอัครเดช  นาคมณี ส.อบต.หมู่ที่   12  เป็นเลขานุการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 เรื่องการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
นายธีระ  ใจรักษ์         ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขั้นแปรญัตติ ตามข้อ ๔๕ วรรค ๓  

ระบุว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาในวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  จึงขอ
หารือที่ประชุมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง 
นับแต่ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

นายธีระ  ใจรักษ์  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รับ
ประธานสภาฯ  ไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ควรกำหนดวันใด 
   ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 
นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง ผมขอเสนอให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 16 ,19-20 สิงหาคม       
ส.อบต.หมู่ที่ 10  2567 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 - ๑๖.๓๐ น. และวันที่  
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19-20 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 - ๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง  
โดยให้เสนอคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งจะมารับคำแปรญัตติ  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก  

นายธีระ  ใจรักษ์  มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่        
ประธานสภาฯ  นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง  ส.อบต.หมู่ที่ 10 เสนอมาหรือไม ่
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายธีระ  ใจรักษ์  ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาฯมีมติเห็นชอบให้ กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ
ประธานสภาฯ  วันที่ 16,19-20 สิงหาคม 2567 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่16 สิงหาคม 2567 เวลา  

08.30 –๑๖.๓๐ น. และวันที่ 19-20 สิงหาคม 2567 เวลา ๐๘.๓๐ - 16.30 น.  
รวมระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ซึ่งจะมารับคำแปรญัตติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักโดยท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ที่ต้องการเสนอขอแปรญัตติให้ยื่นเรื่องต่อประธานคณะกรรมการแปร 
ญัตติ ตามวันและเวลาดังกล่าวและขอให้ท่านสมาชิกสภา  อบต.  หรือท่านผู้บริหารที่มี 
ความประสงค์จะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2568 ขอรับ แบบเสนอขอแปรญัตติได้ท่ีสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะขอลดรายจ่าย หรือขอลด 
จำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย การแปรญัตติห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือ 
เพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่ 
จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  ผู้บริหาร 
หรือสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร 
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา อบต. เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก 
สภา อบต. รับรองไม่น้อยกว่า  2  คน 

นายธีระ  ใจรักษ์  ขอนัดประชุมในครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก 
ประธานสภาฯ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2568  ในวาระที่ 2 และ 

ในวาระที่ 3  ในวันอังคาร ที่ 27  สิงหาคม  2567 เวลา 10.00  น. ณ  ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก จะส่งหนังสือพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้ 
ท่านสมาชิกสภาฯ อีกครั้ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๕.๔ ญัตติ เรื่องการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
       สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
นายธีระ  ใจรักษ์  เชิญผู้บริหารได้นำเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
นายบุญธรรม  นิยกิจ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักตามหลักการและ 
นายก อบต.ดอนสัก เหตุผล 
                          หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๕ 
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันที่อยูในบังคับของ
ระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสําหรับประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาเปนโดยสภาพ 
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ธรรมชาติ โดยการใช้รวมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย 
เชน ที่ชายตลิ่ง ที่ปาช้า ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว และท่ีสาธารณะ 
ประจําตําบลหรือหมูบ้าน และข้อ ๗ นายอําเภอและองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไมมี
อํานาจใช หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใช้รวมกัน เว้นแตจะได้รับความเห็นชอบจากผู้วาราชการจังหวัดและปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๐๐๐๓ ลงวันที่  ๓ 
มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ ข้อ ๔ การดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้กำหนดไว้แล้วนั้น 

  เหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอำนาจในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และ
ในการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่มีความจำเป็นต้องใช้พ้ืนที่ในที่ดินอันเป็นสา 
ธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จำนวน ๒ แปลง คือ  ๑) นสล.ที่ดิน
เลขที่ ๒๔๑ ตั้งอยู่ที่บ้านนางกำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนสัก เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๑ งาน 
๒๙ ๔/๑๐ ตารางวา ใช้สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา  ๒) นสล.ที่ดินเลขที่ ๒๔๒ 
ตั้งอยู่ที่บ้านนางกำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนสัก เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ๓/๑๐ ตารางวา ใช้
สำหรับก่อสร้างร้านค้าชุมชนศูนย์ท่องเที่ยวหาดนางกำ หมู่ ๑๐ บ้านนางกำ และ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก จึงต้องดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย    

  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
นายณฐพล  ทองมี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๐๐๐๓ ลงวันที่  ๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
รองปลัดฯ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับ

ที่ดินสาธารณประโยชน์ ข้อ ๔ การดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพ้ืนที่ ซึ่งในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายก อบต.ดอนสัก พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ได้ลงไปรับฟังความคิดเห็นที่ศูนย์ท่องเที่ยวหาดนางกำและก็มีประชาชนในพ้ืนที่เข้า
ม าร่ วม รับ ฟั งความคิ ด เห็ น  จำนวน  2 2  คน  มี ม ติ เห็ น ชอบ ในการใช้ พ้ื นที่
สาธารณประโยชน์ ส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือนำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
เมื่อสภาฯ เห็นชอบ จะยื่นคำขอต่อนายอำเภอดอนสัก เพ่ือส่งเรื่องไปยังสำนักงานที่ดิน
จังหวัด/สาขา เพ่ือดำเนินการตามข้ันตอนการขออนุญาต และในขั้นตอนสุดท้ายคือออก
หนังสืออนุญาตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป ซึ่งในปัจจุบันที่ดินสาธารณประโยชน์นี้
ชาวบ้านได้ปลูกเพิงค้าขายอยู่ หากเมื่อ อบต.ดอนสักได้รับอนุญาตจากจังหวัดให้ใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์แล้ว ก็จะดำเนินการก่อสร้างเป็นร้านค้าชุมชนให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ได้
ค้าขายต่อไป 

นายธีระ  ใจรักษ์  มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจำนวน ๒ แปลง คือ  ๑) นสล.ที่ดินเลขที่ ๒๔๑ ตั้งอยู่
ที่บ้านนางกำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนสัก เนื้อท่ีประมาณ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๙ ๔/๑๐ ตารางวา 
ใช้สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา  ๒) นสล.ที่ดินเลขที่ ๒๔๒ ตั้งอยู่ที่บ้านนางกำ หมู่ที่  

 ๑๐ ตำบลดอนสัก เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ๓/๑๐ ตารางวา ใช้สำหรับก่อสร้างร้านค้าชุมชน
ศูนย์ท่องเที่ยวหาดนางกำ หมู่ ๑๐ บ้านนางกำ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายณัฐวุฒิ  โภชนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 งบประมาณตั้งไว้จำนวน 46  
ส.อบต.หมู่ที่9 ล้านบาทซึ่งได้จัดสรรรายจ่ายตามหมวดต่างๆแต่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะเห็น

ว่ามีโครงการก่อสร้างไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากงบประมาณที่มีอย่างจำกัดแต่
ทั้งนี้ก็ทราบว่าจะมีการใช้จ่ายเงินสะสมก็อยากฝากผู้บริหารถึงหมู่บ้านที่เหลือให้ได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตามที่ อบต.ดอนสัก ได้ทำหนังสือขอใช้พ้ืนที่ไปยัง
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ในฐานะที่ตัวเองเป็นทั้ง ส.อบต.และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยเสียดก็ได้ปรึกษาหารือกับ ผอ.โรงเรียน เกี่ยวกับที่ทาง 
อบต.ได้ทำหนังสือมาเนื่องจากยังขาดแบบแปลนอาคารที่จะก่อสร้างว่ามีขนาดเท่าไหร่
เนื่องจากที่โรงเรียนเป็นที่ราชพัสดุ ต้องขออนุญาตไปยังธนารักษ์พ้ืนที่ซึ่งต้องใช้แบบ
แปลนและรายละเอียดของอาคารที่จะก่อสร้างก็อยากจะฝาก ผอ.ช่างให้ออกแบบ
อาคารที่จะขอใช้พ้ืนที่แล้วส่งไปให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ประชุมพิจารณาแล้ว
ส่งไปยังสำนักเขตการศึกษาและธนารักษ์ต่อไป 

นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง แจ้งปัญหาจุดชมวิวหาดนางกำบริเวณเข่ือนกั้น มีปัญหาทางเข้าไปยังจุดชมวิวเนื่องจาก 
ส.อบต.หมู่ที่10 ทางเข้าไปยังจุดชมวิวชันมากทำให้รถยนต์ที่เข้าไปยังจุดชมวิวไม่สามารถเข้าได้หรือ

รถยนต์ได้รับความเสียหายอยากจะฝาก ผอ.ช่าง ให้ช่วยดำเนินการแก้ไขด้วย  
นายนันทวุฒิ  โอชารส สำหรับจุดชมวิวตรงนั้นยังเป็นความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่คิดว่า 
ผอ.กองช่าง น่าจะซ่อมแซมได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะเอายางมะตอยไปถมให้ แต่จะขอแจ้งเพ่ิมเติมว่าจุด

ชมวิวตรงนั้นยังไม่ได้รับมอบมาเป็นของอบต.ทีซึ่งทางอบต.เองก็ได้มีการทำหนังสือไป
แล้วแต่ยังเงียบหายอยู่ ซึ่งยากต่อการพัฒนา แต่ก็จะแก้ไขปัญหาทางลาดชันตรงนี้ให้
สามารถใช้งานได้ก่อน  

นายบุญธรรม  นิยกิจ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อาจจะมีโครงการ 
นายก อบต.ดอนสัก โครงสร้างพ้ืนฐานไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัดแต่ทั้งนี้     

ผู้บริหารเองได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านและไม่ได้นิ่งนอนใจ โดย
จัดสรรตามงบประมาณที่มีอยู่ ส่วนหมู่บ้านไหนที่ไม่ได้มีในข้อบัญญัติก็จะมีการใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านต่อไปและขอขอบคุณสมาชิก
ทุกท่านที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านและได้เสนอโครงการต่างๆเข้ามาทาง
คณะผู้บริหารก็จะดำเนินการแก้ไขให้ภายใต้ระเบียบที่วางไว้และตามที่ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนสักได้เป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขันกีฬาภายใต้โครงการจัดการ
แข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสักประจำปี 
2567 เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมาซึ่งทาง อบต.ดอนสักได้จัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงาน
เลี้ยงในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 16.30 น. ณ ศาลาประชุมหมู่ที่9   

 




